

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.25 แข็งค่าตามหยวน ให้กรอบ 36.20-36.50 จับตา Flow-ตัวเลขศก.สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.25 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 36.35 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคแข็งค่าตามเงินหยวน เนื่องจากธนาคารกลางจีนพยุงเงินหยวนไว้ให้แข็งค่า

ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ต้องรอดู Flow ต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ต้องติดตามยอดขายบ้านใหม่

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.20 - 36.50 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 151.17 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.58 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0817 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0816 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 36.422 บาท/ดอลลาร์

-รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) เปิดเผยว่า ชปท.จัดทำหลักเกณฑ์และเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือเวอร์ชวลแบงก์ ซึ่งจะเปิดถึงวันที่ 17 เม.ย.67 เพื่อให้การประกอบธุรกิจของเวอร์ชวลแบงก์ดำเนินการตามลักษณะธุรกิจและนโยบาย ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยของ ชปท. และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินหรือสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการและประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงิน

-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 มี.ค. 67 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3,416.49 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ขายสุทธิ 2,402.39 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 69,212.79 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 75,031.66 ล้านบาท

-"ประเสริฐ" แจงยุทธศาสตร์เอไอพร้อมปรับปรุงองค์คณะตั้ง "บอร์ดเอไอ" แห่งชาติเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดันกฎหมายเอไอฉบับแรกประเทศ คุ่มจริยธรรม ดึงเม็ดเงินลงทุนมุ่งสู่อับของอาเซียน เผยชี้ขาดคนพันธุ์เอไอจ่อรอเข้ากรมแล้ว ด้าน "เอ็ดต้า-สภมช.-เอไอเอส" ชวนเปิด 3 มุมมองท้าทาย "เอไอ" บนจุดตัดด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล

-China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนในวันนี้ (25 มี.ค.) แข็งค่าขึ้น 0.0008 หยวน ต่ะที่ 7.0996 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

-ตลาดการเงินยังคงติดตามสถานการณ์ในตลาดปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิด ล่าสุดโกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยน โดยเชื่อว่าปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่รุนแรงจะลดความน่าดึงดูดใจของเงินเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-วุฒิสภาสหรัฐลงมติ 74 ต่อ 24 เสียงในการอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีเงินทุนสนับสนุนไปตลอดปีงบประมาณที่เริ่มต้นเมื่อ 6 เดือนก่อน และสภาได้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้กับประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพื่อลงนามเป็นกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนหรือชัตดาวน์

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพียงครั้งเดียวในปีนี้ เทียบกับเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งในปีนี้ โดยการคาดการณ์ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ (29 มี.ค.) โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.พ. จากเฟดชิคาโก, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ., ดัชนีราคาบ้านเดือนม.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จาก Conference Board, สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/66, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้